

ราชภัฏใช้สารพัดวิธีแบกน.ศ.6หมื่น ปี'41เปิดวิศวะประเดิมที่พระนคร

ราชภัฏเตรียมแบกรับ น.ศ.ปี '40 ร่วม 6 หมื่นคน ใช้สารพัดวิธี ทั้งขยายจำนวนเด็กในชั้น-ห้องเรียน เพิ่มเวลาสอน 8 โมงเช้าถึงทุ่ม "จรูญ ชูลาก" เผยปัญหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ คนสอบได้กลับตกโทเฟลหมดสิทธิ์เรียน เปรยปีการศึกษา 41 เปิดคณะวิศวะประเดิมแห่งแรกที่พระนคร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายจรูญ ชูลาก เลขานุการสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) แถลงถึงการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2540 ว่า ราชภัฏทั้ง 36 แห่ง พร้อมจะรับนักศึกษารวมจำนวน 60,000 คน ตามนโยบายของ นายสุวิชัย ริงสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เพิ่มจากปีการศึกษา 2539 ที่รับจำนวน 44,000 คน ประมาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะทราบรายละเอียดว่าแต่ละสถาบันรับเพิ่มจำนวนเท่าไร สำหรับวิธีการรับจะดำเนินการ 3 แนวทาง 1.ขยายจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน 2.ขยายห้องเรียนมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบเรื่องอาจารย์และสถานที่

จึงได้ตั้งงบประมาณ 2540 จ้างอาจารย์สอนรวมทั้งนักศึกษาเรียนเก่งมาช่วยสอนและช่วยทำธุรการ เพื่อให้อาจารย์ที่เคยทำธุรการมาสอนได้ และได้ตั้งงบสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 31 หลัง หลังละ 3 ล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 5 เดือน และ 3.ขยายเวลาเรียนเป็น 08.00-19.00 น. ทั้งนี้ มีแนวคิดจัดทุนนักศึกษายากจนเรียนฟรีส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งสร้างหอพักในสถาบันให้อยู่ จะเริ่มในปีการศึกษา 2542 ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนเด็กยากจนเข้ามามาก นายจรูญกล่าวว่า ที่ผ่านมา สรภ. ได้สำรวจบัณฑิตที่จบการศึกษาระหว่างปี 2537-2538 พบว่า มีงานทำ

ถึง 88.67% เรียนต่อ 1.55% และไม่มีงานทำ 9.78% ส่วนใหญ่จะทำงานบริษัทเอกชน สำหรับเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศ ในปี 2540 ได้จัดสรรให้ทั้งหมด 154 ทุน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านๆ มาประสบปัญหาว่า เมื่อมีผู้สอบรับทุนได้แล้วแต่ไม่สามารถไปเรียนได้ เพราะคะแนนสอบโทเฟลไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น จึงได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง ให้รับผู้ที่สอบทุนได้ไปเรียนภาษาอังกฤษ

แล้วค่อยสอบโทเฟล เพื่อเรียนต่อปริญญาโทต่อไป ในปีการศึกษา 2541 มีโครงการเปิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ในราชภัฏที่มีความพร้อม จะเริ่มแห่งแรกที่ราชภัฏพระนคร จากนั้นในปีถัดไปจะเปิดที่ราชภัฏจะเชิงเทรา เพชรบุรี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร และเชียงใหม่

นายดิเรก พรสีมา ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวว่า ปีนี้จะมีบัณฑิตศึกษาสายครุ 34.56% สายวิทยาศาสตร์ 34.85% และศิลปศาสตร์ 30.59%

ชี้บัณฑิตใหม่เตะฝุ่นเหตุผลผลิตเป่า

นายรุ่ง แก้วแดง เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (กทศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีหลายฝ่ายเกรงว่าบัณฑิตใหม่จะไม่มีการทำงาน เพราะในแต่ละปีมีนักศึกษาสำเร็จออกมามาก สาเหตุที่ทำให้บัณฑิตตกงาน คงเป็นเพราะสิ่งที่เรารู้ในมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับการทำงาน และไม่ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในต่างประเทศจะแก้ปัญหาโดยสถาบันอุดมศึกษาจะเชิญสถานประกอบการมาหารือ เพื่อรับทราบความต้องการบุคลากรแบบใด ฉะนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาต้องจัดหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงจะมีโอกาสงานทำได้มากกว่า แต่ขณะนี้ส่วนใหญ่การผลิตบัณฑิตจะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ทั้งที่มีอยู่เดิมและแรงงานใหม่ ทั้งนี้ ในการประชุม กทศ.เร็วๆ นี้ จะนำเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 เข้าหารือ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ✓

ห.ศ. พ. มนต์เณรายิ้ม.
หน้า 19.
81 มกราคม 2540.